



# ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร.2739763 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 71/2546

วันที่ 5 กันยายน 2546

## แถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคครั้งที่ 10 วันที่ 5 กันยายน 2546 จังหวัดภูเก็ต

### I. บทนำ

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (รัฐมนตรีคลังเอเปค) ได้ร่วมประชุมประจำปี ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2546 ที่จังหวัดภูเก็ต โดยมี ร.อ.สุชาติ เศาว์วิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุม นอกจากนี้ ประธานธนาคารพัฒนาเอเซีย กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ กรรมการผู้จัดการธนาคารโลก และผู้อำนวยการบริหารสำนักเลขาธิการเอเปค กลุ่มนักการเงินการธนาคารภาคเอกชน และผู้แทนจากสภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคแปซิฟิก ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย
2. รัฐมนตรีคลังเอเปคได้ประชุมหารือภายใต้หัวข้อหลัก “การเชื่อมโยงเศรษฐกิจแนวใหม่ จากเศรษฐกิจฐานรากสู่ระดับภูมิภาคและระดับสากล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงทางการเงินและเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก สำหรับหัวข้อหลักของการประชุมนี้ ประกอบด้วย หัวข้อย่อย 3 หัวข้อ คือ (1) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs (2) การพัฒนาตลาดพันธบัตรในภูมิภาค และ (3) ผลกระทบของการจัดตั้งเขตการค้าเสรีต่อระบบเศรษฐกิจการเงินและการคลัง
3. รัฐมนตรีคลังเอเปคได้ตระหนักถึงความสำคัญของ (1) หลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน (2) ตลาดการเงินที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ (3) การเปิดกว้างและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของเขตเศรษฐกิจสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้น (4) มาตรการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการก่อการร้ายที่รัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมในวงกว้าง นอกจากนี้ รัฐมนตรีคลังเอเปคยังคงสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาระหว่างประเทศตามแถลงการณ์แห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติ (Millennium Declaration) และบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศในการบรรเทาความยากจนและส่งเสริมความมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลก

### II. สถานะเศรษฐกิจของภูมิภาค

4. รัฐมนตรีคลังเอเปครู้สึกยินดีที่เศรษฐกิจของภูมิภาคขยายตัวอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่งในอัตราร้อยละ 3.8 ในปี 2545 เมื่อเทียบกับร้อยละ 2.4 ในปี 2544 แม้ว่าการแพร่ระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) สงครามในอิรัก และปัจจัยภายนอกอื่น ๆ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของภูมิภาคในช่วงครึ่งปีแรกก็ตาม รัฐมนตรีคลังเอเปคคาดว่าอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการขยายตัวที่สูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2546 ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่ประสานสอดคล้องอย่างต่อเนื่อง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และความสำเร็จในการปรับโครงสร้างของสมาชิกเอเปค รัฐมนตรีคลังเอเปคตระหนักว่าระดับการค้าภายในภูมิภาคที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญสำหรับการฟื้นตัว นอกจากนี้ รัฐมนตรีคลังเอเปคยังให้ความสำคัญกับการเร่งกระบวนการปฏิรูปโครงสร้าง และการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความเหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการปรับตัวอย่างสมดุลของดุลการชำระเงิน แม้ว่าจะไม่มีระบบอัตราแลกเปลี่ยนใดเหมาะสมกับเขตเศรษฐกิจใดเขตเศรษฐกิจหนึ่งอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม มีการตั้งข้อสังเกตในระหว่างการประชุมว่า ในบางกรณี การบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความยืดหยุ่นจะช่วยสนับสนุนวัตถุประสงค์ดังกล่าว
5. รัฐมนตรีคลังเอเปคให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่เสรีและเปิดกว้างด้วยระบบการค้าพหุภาคี และข้อตกลงทางการค้าภูมิภาคและทวิภาคี รวมไปถึงกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศที่เข้มงวด เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลก รัฐมนตรีคลังเอเปคยืนยันเจตนารมณ์ที่จะสานต่อความคืบหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายโบกอร์ อันจะนำมาซึ่งการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนภายในภูมิภาค นอกจากนี้ รัฐมนตรีคลังเอเปคยังยืนยันถึงความเร่งด่วนในการขยายผลของวาระการพัฒนาโคซา ระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลกที่เมืองแคนทูน

### III. หัวข้อย่อยของการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคครั้งที่ 10

#### (i) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

6. รัฐมนตรีคลังเอเปคตระหนักถึงบทบาทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจขนาดจิ๋วในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม จึงได้ตกลงที่จะดำเนินงานร่วมกับรัฐมนตรี SMEs อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาด้านการเงิน หลักการบริหารจัดการที่ดี และความเป็นผู้ประกอบการ

7. รัฐมนตรีคลังเอเปครู้สึกยินดีในพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2546 ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจดังกล่าว มีสาระสำคัญครอบคลุมความร่วมมือทางการเงินและวิชาการระหว่างสถาบันการเงินที่เข้าร่วมลงนาม

(ii) การพัฒนาตลาดพันธบัตรในภูมิภาค

8. รัฐมนตรีคลังเอเปคตระหนักถึงความสำคัญของความพยายามในระดับภูมิภาคที่จะส่งเสริมระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ จึงได้ตกลงที่จะดำเนินการร่วมกันเพื่อพัฒนาตลาดพันธบัตรให้เป็นแหล่งระดมเงินทุนระยะยาวที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับเขตเศรษฐกิจและระดับภูมิภาค รัฐมนตรีคลังเอเปคตระหนักว่าการสานต่อความร่วมมือ เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อหนุนกิจกรรมในตลาดพันธบัตรระหว่างเขตเศรษฐกิจ รัฐมนตรีคลังเอเปครู้สึกยินดีในความริเริ่มของเอเปคที่จะสนับสนุนการพัฒนาการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และตลาดค้ำประกันสินเชื่อ (Credit Guarantee Markets) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตลาดพันธบัตร นอกจากนี้ รัฐมนตรีคลังเอเปคยังสนับสนุนการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ ซึ่งรวมถึงตราสารหนี้ในสกุลเงินท้องถิ่นระยะยาว ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์หนุนหลัง

(iii) ผลกระทบของการจัดตั้ง เขตการค้าเสรีต่อระบบเศรษฐกิจการเงินและการคลัง

9. รัฐมนตรีคลังเอเปครู้สึกยินดีในความคืบหน้าของการสนับสนุนการค้าและการลงทุนที่เสรีและเปิดกว้างมากขึ้น ผ่านข้อตกลงทางการค้าภูมิภาค (RTA) ระหว่างสมาชิกเอเปค และผ่านระบบการค้าพหุภาคีที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา รัฐมนตรีคลังเอเปคยังสนับสนุนการประสานความร่วมมือกันในการจัดทำข้อตกลงการค้าภูมิภาคที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายโบกอร์ และลดต้นทุนซึ่งเกิดจากข้อตกลงทางการค้าที่หลากหลาย รัฐมนตรีคลังเอเปคจะร่วมมือกันในการสร้างความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันของระบบอัตราศุลกากร กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า และพิธีการศุลกากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความบิดเบือน รัฐมนตรีคลังเอเปคย้ำว่า การจัดทำข้อตกลงการค้าภูมิภาคเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนต่อกระบวนการเจรจาในระดับพหุภาคี นอกจากนี้ รัฐมนตรีคลังเอเปคยังสนับสนุนการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินและตั้งข้อสังเกตว่า การเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินควรดำเนินการควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการกำกับดูแลระบบการเงิน นอกจากนี้ สมาชิกเอเปคควรดำเนินการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับระดับการพัฒนาและศักยภาพของสถาบันภายในประเทศ

#### IV. ประเด็นอื่นและสถานที่ประชุมครั้งหน้า

10. รัฐมนตรีคลังเอเปคมีความยินดีที่ได้หารือร่วมกับกลุ่มนักการเงินการธนาคาร (AFG) สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) และผู้แทนจากสภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคแปซิฟิก (PECC) เกี่ยวกับแนวทางในการสร้างความแข็งแกร่งของระบบการเงินและการสนับสนุนความร่วมมือในระดับภูมิภาค การหารือดังกล่าวทำให้ที่ประชุมได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากภาคเอกชน และสนับสนุนการดำเนินการภายใต้หัวข้อย่อยทั้ง 3 หัวข้อของการประชุมรัฐมนตรีคลังเอเปค ครั้งที่ 10
11. รัฐมนตรีคลังเอเปคขอขอบคุณรัฐบาลไทย ที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีคลังเอเปค ครั้งที่ 10 ได้อย่างดีเยี่ยม และรู้สึกซาบซึ้งในมิตรภาพที่อบอุ่นของคนไทย
12. รัฐมนตรีคลังเอเปคจะประชุมร่วมกันอีกครั้งในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 11 ที่เมืองซานตงอานโก ประเทศชิลี ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2547

